



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง การรณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือน พฤษภาคมของทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งและเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น การเผาฟางข้าว การเผาใบไร่อ้อย และเผาวัชพืช ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่น และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เกินค่ามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ส่งผลให้โลกร้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศขาดความสมดุล ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตร ลดลง และมีประสิทธิภาพต่ำ

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเล็กน้อย แต่ยังประสบปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควัน ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการเผาในภาคเกษตรกรรม การผลิตภาคการเกษตรมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน กระบวนการผลิตต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน และสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว อากาศเป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว จึงต้องรณรงค์ให้หยุดเผาในที่โล่งและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

๑. งดเว้นการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทุกชนิด การเผาวัชพืชทุกกรณี หากมีความจำเป็นต้องเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหรือเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมทั้งต้องจัดทำแนวกันไฟเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตหรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟให้อยู่ในพื้นที่ถือครองของตนเองจนเป็นเหตุให้ไฟลุกลาม ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

๒. ให้ทุกพื้นที่ดำเนินการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ โดยให้จัดการด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การโคกลบตอซังหรือเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตร การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือการเพาะเห็ดฟาง สามารถขอคำปรึกษาได้จากเกษตรตำบลเกษตรอำเภอในพื้นที่

/๓. เกษตรกร...

๓. ภายหลังการข่าวไร่ฮ้อย ขอให้มีการตัดฮ้อยสด ถดฮ้อยไฟไหม้ เพราะการเผาในไร่ฮ้อยจะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เกิดปัญหาหมอกควัน ฝุ่น และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) แล้ว ฮ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าฮ้อยจากราคาฮ้อยขั้นต้นไร่ต้นละสามลิบบาท เพื่อนำไปเฉลี่ยเงินคืนชาวไร่ฮ้อยที่ตัดฮ้อยสดคุณภาพดี และโรงงานน้ำตาลมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับฮ้อยไฟไหม้ โดยไม่มีการกำหนดโทษโรงงานที่ปฏิเสธการรับฮ้อยไฟไหม้ตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในที่โล่งและเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หากมีผู้กระทำผิดวิน จะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๗

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์